

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ *กรุงเทพธุรกิจ* วัน เดือน ปี 25 ก.พ. 2565 หน้า 1,4 เรื่อง สถานการณ์พลังงาน



“หยวนต้า” ชี้วิกฤติ “รัสเซีย-ยูเครน” กัดดันหุ้นทั่วโลก 2 เดือน

กรุงเทพธุรกิจ ● พลังงาน “พร้อมรับมือวิกฤติน้ำมัน” หลังรัสเซีย-ยูเครนตึงเครียดขึ้น มีน้ำมันสำรอง 2 เดือน แม้ประชาชนประท้วง “อาคม” มั่นใจคุมดีเซลได้ 30 บาท “หุ้นไทย” ดิ่งลง 34 จุด “บล.เอแบค” คาดเลวร้ายสุด อัตราเงินเฟ้อ 1.600 จุด “ตลท.” แน่ใจติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด นักลงทุนแห่เทรดทองวานนี้พุ่ง 1,100 บาท

การเปิดฉากโจมตียูเครนโดยรัสเซียในช่วงเช้าวานนี้ ได้สร้างความปั่นป่วนในตลาดหุ้น และตลาดการลงทุนทั่วโลก โดย ณ เวลา 18.28 น. ของวานนี้ ดัชนีดาวโจนส์พีเออร์ลดลง 840 จุด หรือ 2.54% สู่ระดับ 33,226 จุด โดยหุ้นกลุ่มธนาคารตกลงอย่างหนักในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด เช่นเดียวกับหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจเช่นหุ้นกลุ่มสายการบินและกลุ่มธุรกิจเรือสำราญ

สต็อกน้ำมันพอ 2 เดือน

กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมด้านปริมาณสำรองพลังงาน โดย ณ วันที่ 21 ก.พ. 2565 มีปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่อยู่ระหว่างขนส่ง 1,460 ล้านลิตร น้ำมันสำเร็จรูป 1,670 ล้านลิตร

ปริมาณสำรองดังกล่าวให้มีน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองใช้ได้ 2 เดือน แบ่งเป็นน้ำมันดิบ 27 วัน อยู่ระหว่างขนส่งอีก 13 วัน และน้ำมันสำเร็จรูป 12 วัน ส่วน LPG สำหรับในภาคครัวเรือนใช้ได้ 16 วัน

ปัจจุบันกรมธุรกิจพลังงานกำหนดให้ผู้ค้าน้ำมัน (กลุ่มโรงกลั่น) ต้องสำรองน้ำมันดิบไม่ต่ำกว่า 6% ของปริมาณการจำหน่าย และผู้ค้าน้ำมัน 7 ต้องสำรองน้ำมันสำเร็จรูป 1% ของการจำหน่าย หรือรวมอยู่ที่ 25 วัน

นายกฤต สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า สิ่งที่น่ากังวลที่สุดจะเป็นเรื่องของราคาพลังงานหลังจากสำนัก

ข่าวต่างประเทศรายงานว่าเริ่มใช้กำลังทางทหารเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงมีสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานด้านการผลิตน้ำมันของโลกที่มีจำกัดทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น ซึ่งกระทรวงพลังงานได้ใช้มาตรการที่มีต่อเนื่องและเตรียมมาตรการที่จะช่วยประชาชนเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ไทยยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการนำเข้าน้ำมันและ LNG เพราะไทยนำเข้าน้ำมันดิบจากตะวันออกกลาง 55% ของการนำเข้าทั้งหมด และนำเข้าจากรัสเซียเพื่อกลิ้งวันละ 5.22 ล้านลิตร หรือ 3% ของปริมาณนำเข้าน้ำมันดิบทั้งหมด และนำเข้า LNG สัดส่วน 18% จากหลากหลายแหล่ง ซึ่งกระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเพื่อประเมินและเตรียมความพร้อมหากเกิดความรุนแรง

“วิกฤติรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งถึง 100 ดอลลาร์ แต่กระทรวงพลังงานดำเนินการเต็มที่เพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนให้มีน้อยที่สุด รวมทั้งขอให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์และใช้พลังงาน

โดยเฉพาะน้ำมันประหยัดเพื่อผ่านวิกฤติไปได้ด้วยกัน”

“อาคม” มั่นใจคุมดีเซล 30 บาทได้

นายอาคม เดิมพิทยไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวไว้ว่า ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก โดยเฉพาะรัสเซียเป็นผู้ส่งออกน้ำมันไปยุโรป ฉะนั้นจึงไม่ต้องการให้เกิดการบานปลายหรือสู้รบกัน

ทั้งนี้ สิ่งที่เห็น คือ ราคาน้ำมันในตลาดโลกขยับสูงขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องติดตามเพราะคาดการณ์ไม่ได้ว่าจะอยู่ที่เท่าไร แต่ขณะนี้ราคาน้ำมันอยู่ที่บาร์เรลละ 90-100 ดอลลาร์ อยู่ในขอบเขตที่กระทรวงพลังงานรับมือได้ผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยกระทรวงการคลังช่วยระบอบหนี้ และนโยบายตรึงราคาดีเซลในประเทศดีเซล 30 บาท อยู่ในวิสัยที่ทำได้ แต่สถานการณ์เงินแรงขึ้นก็ต้องติดตามตลอดเวลา

ดูต้นฉบับข่าวได้ที่

เรื่อง	แหล่งที่มา	
สถานการณ์ พลังงาน	สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ ประชาชาติธุรกิจ Bangkok Post	https://siamrath.co.th/n/325752 https://mgronline.com/business/detail/9650000018757 https://www.prachachat.net/economy/news-872894 https://www.bangkokpost.com/business/2269763/oil-prices-have-authorities-on-edge